

Biểu mẫu 2.1

UBND QUẬN NGŨ QUYỀN
TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TOẢN

THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2023 - 2024

TT	Nội dung	Chia theo khối lớp				
		Lớp 1	Lớp 2	Lớp 3	Lớp 4	Lớp 5
I	Điều kiện tuyển sinh	Tuyển sinh tất cả trẻ 5 tuổi sinh năm 2017 trên địa bàn phường Cầu Tre, (trừ TDP số 10 + 12), Tổ 31 Đông Khê.	Duy trì sĩ số học sinh lớp 1 lên lớp và những học sinh mới chuyển đến, học sinh trái tuyển có nhu cầu học tại trường. Yêu cầu học sinh đã học xong chương trình lớp 1	Duy trì sĩ số học sinh lớp 2 lên lớp và những học sinh mới chuyển đến, học sinh trái tuyển có nhu cầu học tại trường. Yêu cầu học sinh đã học xong chương trình lớp 2	Duy trì sĩ số học sinh lớp 3 lên lớp và những học sinh mới chuyển đến, học sinh trái tuyển có nhu cầu học tại trường. Yêu cầu học sinh đã học xong chương trình lớp 3	Duy trì sĩ số học sinh lớp 4 lên lớp và những học sinh mới chuyển đến, học sinh trái tuyển có nhu cầu học tại trường. Yêu cầu học sinh đã học xong chương trình lớp 4
II	Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện	- Theo Chương trình GDPT 2018 - Bộ sách Cánh diều.	- Theo Chương trình GDPT 2018 - Bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống.	- Theo Chương trình GDPT 2018 - Bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống.	- Theo Chương trình GDPT 2018 - Bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống	- Thực hiện chương trình hiện hành theo quy định của Bộ GD&ĐT.
III	Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh	- Nhà trường chủ động phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với hội CMHS thống nhất nội dung, quan điểm, phương pháp giáo dục, kết hợp chặt chẽ 3 môi trường giáo dục – gia đình và xã hội. - Học sinh phải thực hiện đầy đủ 5 nhiệm vụ của một học sinh tiểu học, chấp hành đầy đủ nội quy của nhà trường.				
IV	Các hoạt động hỗ trợ học tập,	- Đảm bảo CSVC, ATVSTP, An toàn phòng chống TNTT. Thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa, các buổi chuyên đề, sinh hoạt Đội, lồng ghép kĩ năng sống, thăm quan học tập trải nghiệm cho học sinh để nâng cao chất lượng giáo				

	sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục	dục toàn diện cho học sinh.				
V	Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được	100% HS được đánh giá hạnh kiểm : Đạt - Về phẩm chất- năng lực: 100% hoàn thành - 100% HS được lên lớp 2. - Cuối năm học, 100% HS đều có đủ sức khỏe để học tập, sinh hoạt, vui chơi	100% HS được đánh giá hạnh kiểm : Đạt - Về phẩm chất- năng lực: 100% hoàn thành - 100% HS được lên lớp 3. - Cuối năm học, 100% HS đều có đủ sức khỏe để học tập, sinh hoạt, vui chơi	100% HS được đánh giá hạnh kiểm : Đạt - Về phẩm chất- năng lực: 100% hoàn thành - 100% HS được lên lớp 4. - Cuối năm học, 100% HS đều có đủ sức khỏe để học tập, sinh hoạt, vui chơi	100% HS được đánh giá hạnh kiểm : Đạt - Về phẩm chất- năng lực: 100% hoàn thành - 100% HS được lên lớp 5. - Cuối năm học, 100% HS đều có đủ sức khỏe để học tập, sinh hoạt, vui chơi	100% HS được đánh giá hạnh kiểm : Đạt - 100% HS lớp 5 được công nhận hoàn thành chương trình tiểu học. - Cuối năm học, 100% HS đều có đủ sức khỏe để học tập, sinh hoạt, vui chơi
VI	Khả năng học tập tiếp tục của học sinh	- Kết thúc năm học các em đều đảm bảo được trang bị đủ kiến thức kĩ năng, 100% học sinh đủ các điều kiện để tiếp tục học tập và rèn luyện.				

Cầu Tre, ngày 08 tháng 9 năm 2023



Lê Thị Hoa